

Huyện ủy Nam Đàn quyết tâm chỉ đạo đưa những cơ sở kém tiến lên

Võ Đình Chi

Nam Đàn là một trong những huyện lớn của tỉnh Nghệ An, có vùng nửa đồi núi rộng lớn và vùng đất bãi sông Lam phì nhiêu. Tuy là một nơi có truyền thống cách mạng từ lâu, tinh thần cách mạng của quần chúng rất cao, nhưng mấy năm trước đây sự lãnh đạo của Huyện ủy có nhiều thiếu sót, nên chưa phát động được khí thế cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ của đảng bộ và quần chúng trong huyện. Trong hai năm 1965 - 1966. có bốn vụ sản xuất chính, thì ba vụ để hạn, lụt, sâu bệnh phá hại, nên mất mùa nặng. Do sản xuất bị sút kém, đời sống quần chúng thường gặp nhiều khó khăn, các hợp tác xã nông nghiệp không được củng cố, nhiều xã viên chưa hăng say lao động sản xuất cho hợp tác xã, một số bỏ đi buôn, làm riêng lẻ.

Sinh hoạt, công tác của nhiều chi bộ và các tổ chức quần chúng rời rạc. Trên 40% số chi bộ và hợp tác xã nông nghiệp bị xếp vào loại yếu, kém. Tinh thần phấn đấu, ý thức tiên phong gương mẫu của nhiều đảng viên, và cả một số cán bộ cơ sở bị giảm sút. Các đồng chí này có tư tưởng nặng về thu vén riêng cho gia đình, không chăm lo xây dựng và củng cố hợp tác xã; một số mắc nhiều sai lầm về chính sách và vi phạm pháp luật của Nhà nước, hống hách, mệnh lệnh với nhân dân và lợi dụng, tham ô của tập thể.

Trước tình hình yếu kém của cơ sở, của phong trào, bản thân Huyện ủy Nam Đàn tuy có lo lắng về trách nhiệm của mình, nhưng lại tiêu cực và rất lúng túng, chưa biết làm thế nào để củng cố cơ sở, đưa phong trào tiến lên. Thậm chí, một số đồng chí trong Huyện ủy đã có ý nghĩ xin rút lui ra khỏi Ban chấp hành huyện đảng bộ.

Từ cuối năm 1966, được Tỉnh ủy Nghệ An đi sát chỉ đạo, Huyện ủy Nam Đàn đã quyết tâm đi vào củng cố những cơ sở kém, do đó phong trào cách mạng của quần chúng đã có nhiều chuyển biến tốt, đến nay đã bước đầu khắc phục được tình trạng trì trệ. Các tổ chức đảng và đoàn thể quần chúng được củng cố một bước và đã thật sự hoạt động. Cán bộ đảng viên, thông qua phê bình, tự phê bình tương đối tốt, đã tích cực sửa chữa khuyết điểm, gương mẫu công tác. Gần hết các chi bộ và đảng viên đã trở lại vị trí lãnh đạo của mình.

Bản thân Huyện ủy bước đầu đã gỡ được thế bí trong lãnh đạo, sửa chữa được khuyết điểm là coi nhẹ chỉ đạo cơ sở, coi nhẹ công tác xây dựng đảng và công tác vận động quần chúng. Sự đoàn kết nhất trí từ Huyện ủy tới các tổ chức cơ sở đảng được củng cố hơn trước, đảng bộ tăng thêm được sức mạnh mới. Mối quan hệ giữa các tổ chức cơ sở của Đảng, giữa cán bộ đảng viên với quần chúng được cải thiện và mật thiết hơn. Cán bộ, đảng viên và quần chúng càng tăng thêm lòng tin tưởng, gắn bó với tổ chức cơ sở của Đảng, phấn khởi trong mọi công tác.

Các mặt công tác sản xuất, củng cố hợp tác xã nông nghiệp, chiến đấu, phân phối, đời sống của nhân dân đều có tiến bộ rõ rệt. Vụ sản xuất đông-xuân 1966-1967 tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã thu được một số kết quả tốt. Diện tích lúa và hoa màu vượt kế hoạch, sản lượng lương thực tăng 30,2% so với năm 1965. Việc làm nghĩa vụ đối với Nhà nước về lúa, đậu tương, thuốc lào vượt kế hoạch. Việc phân phối trong các hợp tác xã cũng được tiến hành dân chủ và hợp lý hơn.

Phát huy thắng lợi trên, Huyện ủy Nam Đàn đang nêu cao quyết tâm chỉ đạo đưa phong trào toàn huyện tiến lên đồng đều, vững chắc. Hiện nay đảng bộ và phong trào quần chúng huyện Nam Đàn đang trên đà chuyển biến tốt.

Qua sự chỉ đạo của Huyện ủy Nam Đàn nhằm khắc phục tình trạng trì trệ của những cơ sở kém, làm cho phong trào cả huyện tiến lên một bước mới, chúng tôi rút ra một vài kinh nghiệm sau đây:

1 - Nâng cao ý thức trách nhiệm của huyện ủy đối với phong trào ở cơ sở là điều kiện cần có trước hết để củng cố các cơ sở yếu, kém.

Giữa lúc trong huyện còn nhiều cơ sở yếu, kém, thì Huyện ủy Nam Đàn được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, đã tiến hành nghiên cứu nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng về kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy, nghiên cứu bảy bài học kinh nghiệm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và bài "Củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng của đồng chí Lê Đức Thọ.

Cùng với việc nghiên cứu kỹ nghị quyết và các tài liệu trên đây, Huyện ủy còn đi xuống nghiên cứu phân tích tình hình cơ sở, nhất là các cơ sở yếu, kém.

Trên cơ sở nâng cao được nhận thức về trách nhiệm của Huyện ủy đối với cơ sở và nắm được thực chất tình hình của cơ sở. Huyện ủy Nam Đàn đã nghiêm khắc tự kiểm điểm những thiếu sót của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở. Qua kiểm điểm Huyện ủy đã nhận thấy rằng sở dĩ trong huyện còn có nhiều cơ sở kém là do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân do từ cơ sở gây ra, nhưng trong tình hình cụ thể của Nam Đàn nguyên nhân chủ yếu là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, trước hết là của Ban thường vụ huyện ủy đối với cơ sở chưa tốt. Huyện ủy đã phân tích, phê phán tương đối sâu sắc tư tưởng của nhiều huyện ủy viên còn ngại khó, tiêu cực, vin vào bận các công tác chung ở trên huyện, chưa tích cực, quyết tâm lao xuống giúp đỡ cơ sở. Do chưa chịu khó đi sâu, đi sát xuống dưới, Huyện ủy và nhiều huyện ủy viên chưa nắm chắc được thực chất tình hình của cơ sở, và đã không kịp thời, thường xuyên tiến hành củng cố cơ sở sai lầm của Huyện ủy đối với cơ sở chẳng những chỉ thể hiện ở tư tưởng, tác phong công tác,

mà điều quan trọng hơn là cả ở phương thức và nội dung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở sự chỉ đạo của Huyện ủy đối với các cơ sở thường là chỉ chú trọng đôn đốc công việc trước mắt, chạy theo các công tác đột xuất (như các đồng chí đã nói: làm theo cách đi "chữa cháy"), chứ chưa đi vào xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể quần chúng; làm việc theo lối hành chính, sự vụ khá nặng.

Ngoài việc học tập, tự kiểm điểm để nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với cơ sở, tiếp ngay sau đó. Huyện ủy còn chỉ đạo cho các ngành học tập nghị quyết và các tài liệu trên, nhằm làm cho các ngành ở huyện thấy rõ trách nhiệm của mình đối với cơ sở, từ đó, chúng sức cùng Huyện ủy xây dựng, củng cố các cơ sở, nhất là đối với các cơ sở kém. Nhờ vậy Huyện ủy đã chuyển mạnh công tác của toàn bộ các tổ chức của cấp huyện phục vụ tốt cho cơ sở.

Từ những thắng lợi trên. Huyện ủy đã kịp thời bắt tay vào việc củng cố cơ sở. Huyện ủy cùng với một số cán bộ do tỉnh ủy cử về giúp sức, đã phân công về trực tiếp chỉ đạo giúp đỡ, củng cố 33 chi bộ và hợp tác xã nông nghiệp thuộc 33 xã trong toàn huyện (trong đó có 20 chi bộ và hợp tác xã đã thuộc loại kém). Mỗi huyện ủy viên trực tiếp giúp đỡ, củng cố một chi bộ; mỗi đồng chí ủy viên thường vụ huyện ủy cũng đi sâu vào chỉ đạo một điểm. Vừa tiến hành củng cố ở các điểm trên, Huyện ủy vừa kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo củng cố tất cả các cơ sở khác trong toàn huyện.

Qua thực tiễn hoạt động trên, Huyện ủy Nam Đàn càng thấm thía sâu sắc là muốn củng cố được cơ sở kém thật tốt thì trước hết bản thân Huyện ủy và các ngành của huyện phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với cơ sở, phải quyết tâm lao xuống xây dựng, củng cố cơ sở.

2 - Thông qua phê bình, tự phê bình trong Đảng và phát động quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên mà tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, giữa Đảng với quần chúng và nâng cao ý thức trách nhiệm

của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với việc xây dựng, củng cố phong trào.

Trước đây ở Nam Đàn đã từng có nhiều đoàn cán bộ của cấp trên được phái về để củng cố cơ sở. Nhưng ở nhiều xã, sau khi cán bộ trên rút đi, phong trào lại dần dần sút kém. Vì vậy, chỉ đạo củng cố cơ sở lần này có nhiều khó khăn, phức tạp. Ngay từ đầu, nhiều cán bộ cơ sở, đảng viên và quần chúng đã không hưởng ứng, tích cực chủ trương củng cố cơ sở của Huyện ủy, vì họ chưa tin là việc làm này sẽ mang lại kết quả tốt.

Trước tình hình đó, Huyện ủy đã nhấn mạnh là muốn củng cố được cơ sở thì trước hết phải chỉ đạo thật tốt việc tự phê bình của cán bộ, đảng viên, đồng thời phải phát động bằng được quần chúng góp ý kiến, phê bình cho cán bộ, đảng viên nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đều thấy rõ được trách nhiệm của mình, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phát huy ưu điểm, sửa chữa thiếu sót và chủ động tự đảm nhiệm lấy việc xây dựng, củng cố địa phương mình, đẩy mạnh mọi công tác về sản xuất, chiến đấu chấp hành các chính sách và tổ chức đời sống. Cán bộ, đảng viên có tự phê bình tốt thì mới có cơ sở để phát động quần chúng phê bình cán bộ đảng viên tốt, mới động viên được quần chúng tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng. Đồng thời, nếu phát động được quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên tốt thì sẽ củng cố thêm được tinh thần phê bình và quyết tâm sửa chữa những thiếu sót của cán bộ, đảng viên.

Để chuẩn bị cho cán bộ đảng viên tự phê bình và quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên tốt, Huyện ủy đã chỉ đạo việc tổ chức cho đảng viên và cả quần chúng học tập bài "Xây dựng tốt mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng" của đồng chí Lê Đức Thọ và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Cán bộ, đảng viên và quần chúng rất phấn khởi tham gia học tập đông đủ, hăng hái phát biểu ý kiến và bước đầu tin tưởng là có thể củng cố được các tổ chức cơ sở, đẩy được phong trào tiến lên. Nhưng

đến lúc tiến hành phê bình, tự phê bình trong nội bộ Đảng và phát động quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên thì cán bộ, đảng viên và quần chúng lại có những diễn biến mới về tư tưởng. Trong quần chúng, nhiều người còn chưa tin là phê bình cán bộ đảng viên thì các đồng chí sẽ tích cực sửa chữa, và ngại cán bộ, đảng viên thành kiến với mình. Nhiều cán bộ, đảng viên sợ quần chúng đả kích lãnh đạo, đả kích mình. Những đồng chí có nhiều sai lầm thì sợ bị thi hành kỷ luật.

Để có kinh nghiệm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng, hăng hái, nhiệt tình tiến hành phê bình, tự phê bình, Huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo ở một số cơ sở. Đồng thời, bản thân Huyện ủy đã gương mẫu tự phê bình trước trong các cán bộ chỉ đạo các ngành ở huyện và cán bộ cơ sở. Tiếp đó lại thông báo bản tự kiểm điểm của Huyện ủy xuống tận các chi bộ, đảng viên. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện rất hoan nghênh tinh thần nghiêm túc, tự phê bình của Huyện ủy.

Những kinh nghiệm của những nơi tiến hành phê bình, tự phê bình tốt được Huyện ủy kịp thời phổ biến cho các nơi khác. Để cổ vũ tinh thần và hướng dẫn tự phê bình, tự phê bình cho đúng đắn, Huyện ủy chú trọng xây dựng thái độ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo tinh thần nghiêm túc, tự phê bình và sửa chữa khuyết điểm tốt là có công, không có tội; kiên trì giáo dục nâng cao tư tưởng, tận tình giúp đỡ những người có sai lầm, khuyết điểm, không gò ép, chụm mũ, không nóng vội, thanh minh.

Xuống cơ sở, các huyện ủy viên và cán bộ ở trên phái về đã đến từng nhà, tuyên truyền, giải thích hướng dẫn, giúp đỡ từng cán bộ, đảng viên phê bình, tự phê bình và phát động quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên, phê bình sự lãnh đạo của các chi bộ đảng và cả của Huyện ủy. Do đó, đã động viên được cán bộ, đảng viên tích cực tiến hành phê bình, tự phê bình và quần chúng nhiệt tình phê bình chi bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phê bình, tự phê bình rất tự giác, thành khẩn và quần

chúng phê bình cán bộ, đảng viên rất chân thành, xây dựng không đả kích xoi mói đồng thời tỏ ra tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên.

Nhiều đồng chí đã tự kiểm điểm tương đối sâu sắc nói rõ được những ưu khuyết điểm của mình và tiếp thu ý kiến của quần chúng phê bình rất tốt, sau đó đã tích cực sửa chữa khuyết điểm hăng hái công tác, chăm lo xây dựng hợp tác xã và các đoàn thể quần chúng, nhất là đã tích cực góp phần xây dựng củng cố chi bộ đảng. Nhiều đồng chí, sau khi kiểm điểm phạm tham ô, tư lợi đã đem tiền, thóc, gạo, ruộng đất trả lại cho hợp tác xã. Có đồng chí nói: "Nếu không được học tập, kiểm điểm, tôi sẽ không còn là đảng viên". Nhiều đồng chí tự phê bình và sửa chữa khuyết điểm tốt được quần chúng rất hoan nghênh. Nhiều đồng chí tuy mắc nhiều khuyết điểm nhưng tự phê bình và tiếp thu tự phê bình của các đồng chí khác và của quần chúng đồng thời sửa chữa tốt vẫn được đảng viên và quần chúng tín nhiệm, bầu lại làm cán bộ chỉ đạo. Qua củng cố 33 chi bộ, chỉ phải thi hành kỷ luật có hai đảng viên, một rượu chè mất phẩm chất nặng và một quá chây lười công tác.

Chính do cán bộ đảng viên phê bình tự phê bình sửa chữa khuyết điểm tốt, nên đã làm cho quần chúng thêm tin tưởng ở chi bộ đảng về cán bộ, đảng viên đồng thời thiết thực thúc đẩy quần chúng phê bình đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng rất nhiệt tình, thật sự sâu sắc. Trong quần chúng, có nhiều người chẳng những chỉ phê bình cán bộ, đảng viên mà còn tự phê bình khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với phong trào, nhất là đối với sản xuất, xây dựng hợp tác xã và chấp hành các chính sách. Việc tiến hành phê bình, tự phê bình cán bộ, đảng viên tốt đã thắt chặt thêm mối quan hệ giữa chi bộ đảng, cán bộ đảng viên với quần chúng, củng cố được sự đoàn kết nhất trí trong các tổ chức cơ sở của Đảng, nhất là đề cao được tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ cơ sở và đảng viên. Tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng được phát động sâu sắc tạo cơ sở tốt cho việc củng cố

hợp tác xã, củng cố chi bộ, nhất là đối với các chi bộ và hợp tác xã kém.

3 - Sự chỉ đạo chặt chẽ của tỉnh ủy đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện ủy giành thắng lợi trong công tác này

Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng đã nêu rõ trách nhiệm của các tỉnh ủy phải chỉ đạo chặt chẽ các huyện ủy làm cho các huyện kém trong tỉnh tiến lên đồng đều, không còn huyện kém.

Nam Đàn trước đây là một huyện trì trệ, số cơ sở kém nhiều, Huyện ủy gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Vì vậy bên cạnh việc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động của huyện và của cơ sở, tỉnh ủy cần tích cực quyết tâm giúp đỡ thì phong trào mới chuyển biến được.

Tỉnh ủy Nghệ An do thấy rõ trách nhiệm của mình, đã tích cực chỉ đạo chặt chẽ giúp Huyện ủy Nam Đàn củng cố các cơ sở kém trong huyện, đồng thời kiện toàn ngay cho bản thân Huyện ủy và các ngành cấp huyện. Tỉnh ủy đã cử một đồng chí phó bí thư và một đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy cùng một số cán bộ có năng lực về trực tiếp giúp Huyện ủy Nam Đàn kiểm tra nắm chắc tình hình cơ sở và tìm ra nguyên nhân biện pháp khắc phục cụ thể. Tập thể Ban thường vụ tỉnh ủy đã nghe báo cáo và góp ý kiến về các vấn đề đó; sau đó lại phân công đồng chí phó bí thư, đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy và số cán bộ trên trực tiếp cùng Huyện ủy Nam Đàn tiến hành củng cố 33 chi bộ hợp tác xã. Khi hoàn thành việc củng cố các chi bộ trên, Ban thường vụ tỉnh ủy đã giúp cho Huyện ủy tổng kết kinh nghiệm để tiếp tục củng cố tất cả các cơ sở kém trong huyện. ở hội nghị tổng kết này, Ban thường vụ tỉnh ủy triệu tập đại biểu các huyện ủy và các ngành của tỉnh đến để cùng rút kinh nghiệm.

Trong quá trình trực tiếp chỉ đạo việc củng cố các cơ sở ở Nam Đàn, Ban thường vụ tỉnh ủy đã giúp cho Huyện ủy uốn nắn những khuynh hướng không đúng như coi nhẹ chỉ đạo cơ sở, coi nhẹ công tác xây dựng đảng, coi nhẹ việc củng cố các tổ chức quần chúng, giúp cho

Huyện ủy đi vào chỉ đạo cơ sở được toàn diện. Đồng thời, bước đầu đã giúp cho Huyện ủy chỉ đạo phong trào toàn huyện chuyển biến tốt và đang có thể đi lên, phát huy được truyền thống cách mạng của đồng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn, mặt khác còn giúp cho Huyện ủy Nam Đàn kiện toàn một bước sự lãnh đạo và chỉ đạo của huyện ủy, nhất là sự chỉ đạo của huyện ủy đối với cơ sở.

Tác dụng của việc làm trên của Tỉnh ủy không chỉ hạn chế đối với phong trào của Nam Đàn mà còn giúp đỡ rất thiết thực cho tất cả các huyện ủy khác trong toàn tỉnh. Bằng việc sử dụng một số huyện ủy viên của các huyện về giúp cho Nam Đàn (mỗi huyện ủy cử một đến hai huyện ủy viên) và mời đại biểu các huyện trong toàn tỉnh đến dự hội như: tổng kết kinh nghiệm củng cố cơ sở kém của Nam Đàn, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An còn có ý đồ là sau đó sẽ giúp cho các huyện ủy khác có kinh nghiệm chỉ đạo việc củng cố các cơ sở kém trong huyện mình và tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của các huyện ủy đối với cơ sở, tiến tới trong một thời gian nhất định, làm cho các huyện không còn những cơ sở kém. Đó cũng chính là biện pháp để đưa phong trào các huyện trong tỉnh tiến lên đồng đều, tạo điều kiện cho tất cả các huyện ủy phấn đấu trở thành huyện ủy "bốn tốt".

Bản thân Tỉnh ủy, cũng thông qua việc làm trên mà thiết thực từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của mình. Thật ra, không phải mãi đến cuối năm 1966, mà trước đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nhiều lần giúp đỡ Huyện ủy Nam Đàn, nhưng phong trào huyện này vẫn chưa thật sự được củng cố. Rút kinh nghiệm các lần giúp đỡ trước, lần này, do quán triệt tinh thần nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo chặt chẽ, đúng mức và cơ bản hơn; vì vậy đã thật sự giúp cho Huyện ủy Nam Đàn sửa chữa được nhiều thiếu sót, nhất là về mặt chỉ đạo xây dựng củng cố cơ sở, như đã nói trên.

Chúng tôi giới thiệu một vài kinh nghiệm bước đầu trên đây, mong góp phần trao đổi cùng các đồng chí.

